



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง (โทร.ภายใน ๑๔๓๖๙)

ที่ ๐๒๐๐.๑๐/๑๙/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียนเสนอ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/วบ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับทุกหน่วยงานในภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขอเรียนดังนี้

๑. การประชุมชี้แจงดังกล่าวมีนายเกษม กระจ่างเสวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน และมีหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน ๔๐๔ หน่วยงาน เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องเกณฑ์การประเมิน เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และรูปแบบการรายงานการประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. หวังว่า การประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่เป้าหมายขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การทุจริตในภาครัฐลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยง การทุจริตให้ทุกหน่วยงานนำไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงฯ ได้กำหนดให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต^๑ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ ในกระบวนการหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยเป็นโครงการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง และเงินนอกงบประมาณ ศปท. จึงได้ประสานให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในฐานะองค์กรกลางที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างในภาพรวมของกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงครั้งนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าว หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด มายัง ศปท. ระดับกระทรวง เพื่อให้ ศปท. นำส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

/๓. ในชั้นนี้....

^๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีการแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. ในชั้นนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ส่วนราชการนำส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และนำส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ศปท. ขอเรียนเสนอ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยสำนักจัดทําและบริหารทรัพย์สิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ และรายงานการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งจากการประสานงานในเบื้องต้นทราบว่า สำนักจัดทําฯ จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓๙ คัน ระยะเวลา ๕ ปี ในวงเงิน ๗๖,๒๑๕,๖๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อ ๔ ด้วย และหากเห็นชอบ ศปท. จะแจ้งสำนักจัดทําและบริหารทรัพย์สินเพื่อดำเนินการต่อไป



(นางรญาภรณ์ สุคนธทรัพย์)

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ



๒๗ ก.ค. ๖๖

รองปลัด กต.